

SEIU Local 503 สหภาพพนักงานรัฐโอเรกอน
รายงานการประชุมสภาสามัญคณะกรรมการกฎระเบียบประจำปี 2022
พอร์ตแลนด์ ฮิลตัน ดาวน์ทาวน์ เมืองพอร์ตแลนด์ รัฐโอเรกอน และอีเวนต์ไฮบริดออนไลน์
12-14 สิงหาคม 2022

I

การรับรอง ในการรับรองรายงานนี้ จะต้องมียืนยันสองในสาม (2/3) ของผู้แทนที่มาประชุม และลงคะแนนเสียงภายใต้ระเบียบข้อบังคับของการประชุมสภาสามัญ หลังจากรับรองแล้ว สามารถปรับปรุงแก้ไขหรือระงับข้อบังคับเหล่านี้ได้ โดยต้องมีคะแนนเสียงยืนยันสองในสาม (2/3) เท่านั้น

II

อำนาจดำเนินการ ระเบียบข้อบังคับของสภาพและรัฐธรรมนูญและระเบียบข้อบังคับระหว่างประเทศของ SEIU ตามที่กำหนดไว้ในข้อตกลงความร่วมมือของ Local 503 ถือเป็นอำนาจสูงสุดของกระบวนการในการประชุมสภาสามัญ กฎข้อบังคับเหล่านี้และกระบวนการและนโยบายในการบริหารจัดการของสหภาพที่การประชุมสภาสามัญนำมาใช้จะเป็นอำนาจสำรอง กฎระเบียบเหล่านี้เป็นไปตามกระบวนการที่พบในกฎระเบียบของ โรเบิร์ตสันฉบับปรับปรุงใหม่ (Robert's rules) トラบโดที่กฎระเบียบของ โรเบิร์ตสันไม่ได้ขัดแย้งกับระเบียบข้อบังคับของสหภาพ AP&P และกฎข้อบังคับเหล่านี้

III

ระเบียบวาระการประชุม ระเบียบวาระนี้ประกอบด้วยวาระต่างๆ ที่ได้เผยแพร่ตามที่มีการยื่นต่อที่ประชุมสภาสามัญ วาระนี้จะประกอบขึ้นเป็นระเบียบวาระการประชุม สามารถปรับปรุงแก้ไขหรือระงับระเบียบวาระการประชุมได้ก็ต่อเมื่อผู้แทนที่เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียงรับรองตั้งแต่สองในสาม (2/3) ขึ้นไปเท่านั้น

IV

การเข้าร่วมการประชุม เพื่อจุดประสงค์ด้านความปลอดภัยและเพื่ออำนวยความสะดวกในการระบุตัวตนและที่นั่ง ผู้แทน ตัวแทนของผู้แทน เจ้าหน้าที่ และบุคคลอื่นๆ จะต้องสวมป้ายที่ออกให้ไว้ตลอดเวลาขณะเข้าร่วมการประชุมสภาสามัญ ผู้แทนที่เข้าร่วมการประชุมแบบทางไกลจะต้องเข้าสู่ระบบผ่านลิงก์ที่ให้ไว้ ผู้แทนที่เข้าร่วมการประชุมแบบทางไกลจะต้องระบุตัวตนของตนเองด้วยชื่อเต็มและ Local ของตน

V

รายงานการรับรองตัวตน คณะกรรมการรับรองตัวตนจะรายงานจำนวนผู้แทนและ Local ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมทันทีภายหลังจากเปิดประชุมสภาแล้ว

VI

การอภิปรายมติ

ส่วนที่ 1 ผู้ร่างมติหรือผู้แทนจากกลุ่มที่ให้การสนับสนุนจะได้รับโอกาสในการเปิดการอภิปรายและเพื่อปิดข้อโต้แย้ง ตัวแทนที่เป็นผู้กล่าวเปิดหรือปิดการอภิปรายการลงมติ หรือผู้ตัดสินสามารถพูดได้นานหนึ่งนาทีก่อนหรือหนึ่งนาทีก่อน (1 ½) ในการพูดแต่ละครั้ง ผู้แทนที่ต้องใช้สามในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับมติดีสามารถใช้เวลาได้ถึงสาม (3) นาที หากการพูดและการแปลมติดีเกิดขึ้นพร้อมๆ กัน ถ้อยแถลงเปิดและปิดนี้จะไม่นับรวมเป็นเวลาที่กำหนดให้ใช้ในการอภิปรายเกี่ยวกับการลงมติ

ส่วนที่ 2 ผู้แทนอื่นๆ ที่ต้องการแสดงความคิดเห็น **สนับสนุน** การลงมติหรือญัตติที่กำลังอภิปรายอยู่จะต้องให้สัญญาณต่อประธานโดยไปที่ไมโครโฟนที่กำหนดไว้ว่า **“PRO” (สีเขียว)** สำหรับผู้แทนที่เข้าร่วมประชุมแบบทางไกล ให้ส่งข้อความหาผู้ดำเนินรายการออนไลน์ว่าต้องการแสดงความคิดเห็นในเชิงสนับสนุนการลงมติ ผู้แทนอื่นๆ ที่ต้องการแสดงความคิดเห็น **คัดค้าน** ต่อการลงมติหรือญัตติที่กำลังอภิปรายอยู่จะต้องให้สัญญาณต่อประธานโดยไปที่ไมโครโฟนที่กำหนดไว้ว่า **“CON” (สีแดง)** สำหรับผู้แทนที่เข้าร่วมประชุมแบบทางไกล ให้ส่งข้อความหาผู้ดำเนินรายการออนไลน์ว่าต้องการแสดงความคิดเห็นในเชิงคัดค้านต่อการลงมติ ประธานจะต้องพยายามเลือกรับสัญญาณจากผู้สนับสนุนและผู้คัดค้านมติหรือญัตติเหล่านั้นให้สมดุลกันมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ อีกทั้งยังต้องเลือกระหว่างตัวแทนที่เข้าร่วมประชุมจริงกับตัวแทนผู้ประชุมทางไกลให้สมดุลกันมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ และจะต้องจัดลำดับความสำคัญในการเลือกระหว่างผู้ที่แสดงความคิดเห็นในเชิงสนับสนุนหรือในเชิงคัดค้านโดยไม่สนใจถึงวิธีการในการเข้าร่วมประชุม การเลือกผู้แสดงความคิดเห็นมีได้จำกัดให้ต้องเปลี่ยนจากผู้แทนที่เข้าร่วมประชุมหนึ่งคน แล้วให้ผู้แทนที่เข้าร่วมประชุมแบบออนไลน์พูดต่อ แต่อาจจะตัดสินใจตามดุลยพินิจของประธาน โดยให้มีสมดุลระหว่างจำนวนผู้ต้องการแสดงความคิดเห็นที่อยู่ในห้องที่เข้าร่วมประชุมจริงและฝั่งออนไลน์ ผู้แทนที่ต้องการ **ยื่นญัตติประกอบ** จะต้องให้สัญญาณกับประธานโดยการไปที่ไมโครโฟนและแสดง **บัตรสีฟ้า** หรือโดยการส่งข้อความไปยังผู้ดำเนินรายการว่าต้องการยื่นญัตติประกอบ และจะได้รับการอนุญาตตามลำดับที่ร้องขอ ผู้แทนที่เข้าร่วมประชุมทางไกลที่ต้องการรับรองญัตติสามารถทำได้โดยการส่งข้อความไปยังผู้ดำเนินรายการว่าต้องการรับรองญัตติ

ผู้แทนสามารถแสดงความคิดเห็นได้เกี่ยวกับมติต่างๆ หรือญัตติที่สามารถอภิปรายได้ โดยมีเวลาพูดตั้งแต่หนึ่งนาทีถึงหนึ่งนาทีกึ่ง (1 ½) (90 วินาที) ผู้ดำเนินรายการจะเปิดเสียงให้ผู้แทนที่เข้าร่วมประชุมทางไกลได้พูดเมื่อประธานอนุญาต จนกว่าจะหมดเวลาที่กำหนดไว้ หากไม่มีข้อจำกัดในเรื่องอินเทอร์เน็ต ผู้แทนที่เข้าร่วมประชุมทางไกลจะได้รับการสนับสนุน (แต่ไม่ได้บังคับ) ให้เปิดกล้องขณะพูด ผู้แทนที่ต้องใช้ล่ามในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับมติหรือญัตติที่สามารถอภิปรายได้อาจสามารถใช้เวลาได้ถึงสาม (3) นาที หากการพูดและการแปลมิได้เกิดขึ้นพร้อมๆ กัน

หากมีผู้แทนสามคนพูดต่อกันในเชิงเห็นชอบกับมติ เนื่องจากไม่มีผู้แทนคนใดคัดค้าน หรือมีผู้แทนสามคนพูดต่อกันในเชิงคัดค้านมติ เนื่องจากไม่มีผู้แทนคนใดเห็นชอบ และไม่มีผู้แทนที่ถือบัตรสีฟ้า หรือระบุว่าต้องการยื่นญัตติย่อย จะถือว่าเป็นการปิดการอภิปรายมติดังกล่าว และให้ผู้แทนดำเนินการลงคะแนนรับรองมติต่อไป

ส่วนที่ 3 ไม่มีผู้แทนที่จะได้รับสิทธิให้แสดงความคิดเห็นอีกครั้งเกี่ยวกับมติหรือญัตติเดิม หากผู้แทนที่ต้องการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับมติดังกล่าวเป็นครั้งแรกยังไม่ได้แสดงความคิดเห็น อีกทั้งห้ามมิให้ผู้แสดงความคิดเห็นใช้เวลามากกว่าหนึ่งนาทีหรือหนึ่งนาทีกึ่ง (1 ½) เว้นแต่ได้กำหนดไว้แล้วในส่วนที่ 1 และ 2 เกี่ยวกับข้อกำหนดในการแปลภาษา เวลารวมทั้งหมดที่ใช้ในการอภิปรายมติและญัตติหลัก และเวลาในการรอการรับรองญัตติ รวมถึงเวลาในการปรับปรุงแก้ไข ไม่ควรเกิน 20 นาที นอกจากนี้จะได้รับการขยายเวลาโดยการลงคะแนนเสียงข้างมากของผู้แทน เมื่อเวลาในการอภิปรายสิ้นสุดลง ประธานจะเสนอให้ทำการพิจารณาญัตติเพื่อขยายความการอภิปราย การขยายเวลาไม่ควรเกิน 10 นาที การอภิปรายจะจำกัดให้เฉพาะผู้แทนเท่านั้น เว้นแต่จะมีบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ขึ้นพูดโดยการลงคะแนนเสียงข้างมาก โดยบุคคลนั้นต้องอยู่ในที่ประชุม

ส่วนที่ 4 ห้ามมิให้ผู้แทนตอบคำถามเดียวกันมากกว่าหนึ่งครั้ง เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นกรณียกเว้นจากประธานที่ประชุม/ประธาน

VII

กระบวนการของคณะกรรมการ (การลงคะแนนเสียงของประธานที่ประชุม)

ส่วนที่ 1 ประธานที่ประชุมหรือประธานร่วมของคณะกรรมการสภาสามัญจะมีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเฉพาะเมื่อการลงคะแนนของพวกเขาจะส่งผลต่อผลลัพธ์ที่จะออกมา หากประธานที่ประชุมหรือประธานร่วมไม่สามารถตัดสินใจได้ จะแจ้งไปยังประธานให้เป็นผู้ตัดสิน

ส่วนที่ 2 ผู้ร่างมติหรือผู้แทนจากกลุ่มที่ให้การสนับสนุนจะได้รับโอกาสในการเปิดการอภิปรายและเพื่อปิดข้อโต้แย้ง คณะกรรมการการอภิปรายจะสังเกตการณ์เวลาที่กำหนดสำหรับการอภิปรายตามที่กำหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับการอภิปรายให้เป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน อย่างไรก็ตาม ประธานของแต่ละคณะกรรมการอาจตัดสินใจปรับเปลี่ยนเวลาและเวลาที่กำหนดไว้ในการอภิปรายได้ตามอำนาจของตน เพื่อให้ผู้แทนสามารถแสดงความคิดเห็นตามความต้องการของคณะกรรมการได้

ส่วนที่ 3 ประธานคณะกรรมการการจะรับทราบรายชื่อทั้งฝ่ายผู้เข้าร่วมประชุมจริงและผู้แทนที่เข้าร่วมประชุมทางไกลที่ต้องการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับมติตามรายการลงทะเบียนที่ผู้แทนได้ลงทะเบียนไว้ ประธานคณะกรรมการจะเลือกระหว่างผู้ที่ต้องการแสดงความคิดเห็นสนับสนุนและคัดค้าน หากผู้แทนไม่สามารถขึ้นแสดงความคิดเห็นได้เมื่อถูกเรียก ชื่อของผู้แทนรายนั้นจะถูกย้ายไปอยู่ท้ายรายการ ผู้แทนที่ต้องการให้มีผู้อ่านถ้อยแถลงของตนเองลงในวันที่ยาวกว่ามีการยอมรับจะต้องแจ้งประธานด้วย

VIII

ผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียง

ส่วนที่ 1 ผู้แทนที่สามารถลงคะแนนเสียงในที่ประชุมสภาสามัญจะต้องเป็นสมาชิกที่คณะกรรมการรับรองตัวตนได้รับหลักฐานการเลือกตั้งของพวกเขาและได้ทำการรับรองแล้ว สมาชิกที่ได้รับเลือกตั้งจากสำนักงานที่กำหนดให้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมในการประชุมสภาสามัญจะสืบทอดตำแหน่งผู้แทนซึ่งได้รับการรับรองสำหรับสำนักงานดังกล่าว ในระหว่างสมัยประชุมปกติ สมาชิกที่มีสิทธิเป็นตัวแทนที่ได้รับการรับรองในระหว่างสมัยประชุมปกติจะมีสิทธิลงคะแนนเสียงเมื่อคณะกรรมการรับรองตัวตนได้ยอมรับหลักฐานการเลือกตั้งของสมาชิกดังกล่าวแล้ว

ส่วนที่ 2 ที่ปรึกษาเจ้าหน้าที่เป็นสมาชิกที่ไม่มีสิทธิลงคะแนนเสียงของคณะกรรมการสภาสามัญ

ผู้แทนที่มี ได้มาจากการเลือกตั้ง ผู้แทนที่มีได้มาจากการเลือกตั้ง รวมถึงประธานผ่านพ้นของ SEIU 503 ที่เป็นผู้แทนที่ไม่มีสิทธิลงคะแนนเสียงภายใต้ระเบียบข้อบังคับ ซึ่งจะไม่สามารถลงคะแนนเสียงในมติหรือญัตติใดๆ หรือยื่น หรือรับรองญัตติใดๆ ได้ แต่สามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับมติหรือญัตติต่างๆ ได้

การปฏิบัติ ผู้เข้าร่วมการประชุมจะต้องสังเกตการณ์สิทธิ์ของสมาชิกสหภาพในการแสดงความคิดเห็น และการได้รับความเคารพและความรับผิดชอบของสมาชิกในการปฏิบัติต่อแรงงานและสมาชิกทั้งหมดอย่างเป็นธรรมตามที่ได้กำหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับและประมวลจรรยาบรรณ การปฏิบัติที่ไม่เคารพและไม่เป็นไปตามลำดับจะได้รับการจัดการโดยสภาสามัญและประธาน คณะกรรมการตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎระเบียบของโรเบิร์ต (Robert's Rules of Order)

การบันทึกเทปและการถ่ายทอดสด การประชุมคณะกรรมการและการประชุมสภาสามัญจะได้รับการบันทึกและถ่ายทอดสดไปยังผู้เข้าร่วมประชุมระยะไกล เมื่อผู้แทนเข้าร่วมประชุม จะถือว่าผู้แทนยินยอมให้ SEIU Local 503 บันทึกเทปอย่างเป็นทางการตามที่ได้มีการแจ้งทั้งทางออนไลน์และแจ้งในที่ประชุม ผู้แทนต้องไม่บันทึกเทปผู้แทนอื่นใดด้วยตนเอง โดยปราศจากการยินยอมของบุคคลที่ถูกบันทึก เทปดังกล่าว

การแสดงสื่อรณรงค์การเลือกตั้งของสหภาพ ผู้เข้าร่วมการประชุมจะไม่สามารถแสดงกระดุม สติกเกอร์ ภาพพื้นหลังแบบเสมือนหรือสื่อรณรงค์การเลือกตั้งอื่นๆ ของสหภาพ เมื่อพวกเขาอยู่บนเวที ดำเนินงานในฐานะสมาชิกคณะกรรมการ เป็นผู้นำเสนอในการประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือร่วมประชุมสภาสามัญหรือการประชุมคณะกรรมการที่สหภาพทำการบันทึกเทปและถ่ายทอดสด

ระเบียบการใช้สถานที่ สัตว์: อนุญาตเฉพาะสัตว์ช่วยเหลือเท่านั้นที่สามารถเข้ามาในพื้นที่ของการประชุมได้ ซึ่งจะต้องได้รับใบรับรองว่าเป็นสัตว์ช่วยเหลือ ความปลอดภัย: เพื่อความปลอดภัยของทุกคน ห้ามมิให้นำอาวุธเข้ามาในบริเวณพื้นที่การประชุม การสูบบุหรี่: ระเบียบข้อบังคับข้อที่ XVII

IX

ระบบการลงคะแนนเสียง การลงคะแนนเสียงภายในสมัยประชุมเต็มของการประชุมสภาสามัญจะดำเนินการในแบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก ผ่านอุปกรณ์การลงคะแนนเสียง หรือเป็นการลงคะแนนเสียงแบบออนไลน์ โดยจะปฏิบัติตามกระบวนการลงคะแนนเสียงดังต่อไปนี้:

กระบวนการตรวจสอบอุปกรณ์การลงคะแนนเสียงแบบอิเล็กทรอนิกส์: ผู้แทนที่เข้าร่วมในการประชุมสภาสามัญด้วยตนเองจะได้รับอุปกรณ์การลงคะแนนเสียงแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะต้องเก็บรักษาไว้จนกว่าการประชุมสภาสามัญจะเสร็จสิ้น ผู้แทนจะเป็นผู้รับผิดชอบในการป้องกันและเก็บรักษาอุปกรณ์การลงคะแนนเสียงแบบอิเล็กทรอนิกส์ตลอดทั้งการประชุม หากผู้แทนทำอุปกรณ์สูญหายหรือเสียหาย ผู้แทนจะต้องแจ้งต่อโต๊ะระบุตัวตนเพื่อทำการยกเลิกอุปกรณ์ก่อนหน้าและออกอุปกรณ์ตัวใหม่ให้ โดยผู้แทนจะต้องลงนามในแบบฟอร์มรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของอุปกรณ์หากทำอุปกรณ์ตัวที่สองหายอีกครั้ง หากผู้แทนไม่ต้องการอุปกรณ์ตัวที่สอง พวกเขาสามารถขอเปลี่ยนการลงทะเบียนลงคะแนนเป็นการลงคะแนนแบบออนไลน์แทนได้ หากมีปัญหาใดๆ เกี่ยวกับการลงคะแนนแบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้แทนสามารถไปที่โต๊ะระบุตัวตนได้ตลอดเวลา ผู้แทนที่เข้าร่วมประชุมทางไกล สามารถส่งข้อความมายังผู้ดำเนินรายการพร้อมคำถามเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียงแบบออนไลน์ได้

ประธานจะใช้การลงคะแนนเสียงแบบอิเล็กทรอนิกส์ ยกเว้นญัตติประกอบที่ไม่สำคัญ (ไม่รวมถึงการปรับแก้มติ) เช่น การจบการอภิปรายและถามคำถาม หรือการขยายเวลาการอภิปราย ซึ่งสามารถทำได้โดยใช้เสียงโหวต (ใช่หรือไม่ใช่) การลงคะแนนแบบอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับมติและญัตติสำคัญๆ จะกำหนดเวลาเปิดไว้อย่างน้อยหนึ่ง (1) นาที และจะปิดตามดุลยพินิจของประธานที่ประชุม

องค์ประชุมสำหรับการลงคะแนนแบบขานเสียงจะต้องมีจำนวนหนึ่งในสามของผู้แทนที่ลงทะเบียนและยังอยู่ในที่ประชุม แต่หากมีผู้แทนคนใดสงสัยเกี่ยวกับจำนวนองค์ประชุมหรือผลการลงคะแนนแบบขานเสียง อาจยื่นญัตติต่อประธานที่ประชุมให้ทำการลงคะแนนเสียงแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ เมื่อผู้แทนคนที่สองและสามสนับสนุนญัตติ ประธานจะดำเนินการให้มีการลงคะแนนเสียงแบบอิเล็กทรอนิกส์ มติที่ส่งผลต่อระเบียบข้อบังคับจะต้องได้รับการยอมรับโดยการลงคะแนนของผู้แทนจำนวนสองในสาม (2/3) ขององค์ประชุมที่ยังอยู่ในที่ประชุม

ผู้แทนที่เปลี่ยนจากการร่วมประชุมด้วยตนเองเป็นแบบทางไกลหรือเป็นการเข้าร่วมการประชุมแบบออนไลน์จะเข้าร่วมประชุมแบบออนไลน์ในส่วนที่เหลือทั้งหมดของการประชุมสภาสามัญ

X

การถอนมติ มติใดๆ ที่ยื่นต่อสภาสามัญแล้วสามารถถูกถอนได้เมื่อได้รับเสียงข้างมากจากการลงคะแนนเสียงของผู้แทนเท่านั้น

XI

มติในคณะกรรมการ ไม่มีคณะกรรมการคนใดปรับเปลี่ยนความหมายหรือเจตนาของมติได้โดยปราศจากการยินยอมของกลุ่มผู้ให้การสนับสนุน คณะกรรมการจะรับผิดชอบและมีอำนาจในการปรับแก้ เชลลอ รวม แยกและนำเสนอมติภายหลังต่อที่ประชุมสภาสามัญในรูปแบบของการปรับแก้ที่แนะนำ

XII

การโอนมติ ประธานของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องจะต้องให้คำปรึกษาต่อประธานเพื่อแนะนำให้ย้ายมติจากคณะกรรมการหนึ่งไปอีกคณะหนึ่ง ก่อนที่จะมีการประชุมสามัญในครั้งถัดไป ประธานจะทำการอนุมัติการโอนทั้งหมด และจะรายงานการโอนนั้นเป็นอันดับแรก

XIII

รายงานคณะกรรมการธิการ

ส่วนที่ 1 มติแต่ละตัวที่เสนอต่อคณะกรรมการจะถือว่าเป็นญัตติหลักที่อยู่ภายใต้การพิจารณา คณะกรรมการจะจัดทำรายงานให้คำแนะนำในการเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบมติแต่ละตัว ยกเว้นมติที่คณะกรรมการชะลอไว้อยู่ ญัตติหลักที่อยู่ภายใต้การพิจารณาจะเป็นญัตติในการรับรองหรือปิดกมมติที่เสนอขึ้นมา

ส่วนที่ 2 ประธานของคณะกรรมการที่รายงานมติสามารถแสดงความคิดเห็นในการเห็นชอบมติที่เสนอได้ห้า (5) นาที และผู้แทนอื่นๆ สามารถแสดงความคิดเห็นได้หนึ่งนาทีหรือหนึ่งนาทีครึ่ง (1 ½) เวลารวมทั้งหมดที่ใช้ในการอภิปรายญัตติหลัก และเวลาในการรอการรับรองญัตติ รวมถึงเวลาในการปรับปรุงแก้ไข ไม่ควรเกิน 20 นาที นอกจากนี้จะได้รับการขยายเวลาโดยการลงคะแนนเสียงข้างมากของผู้แทน เมื่อเวลาในการอภิปรายสิ้นสุดลง ประธานจะเสนอให้ทำการพิจารณาญัตติเพื่อขยายความการอภิปราย การขยายเวลาไม่ควรเกิน 10 นาที การกล่าวเปิดของประธานจะไม่นับรวมเป็นเวลาจำกัดให้ใช้ในการอภิปรายเกี่ยวกับมติ

XIV

การดำเนินการในการชะลอโดยคณะกรรมการ มติใดๆ ที่ “ถูกชะลอโดยคณะกรรมการ” อาจถูกนำเข้าก่อนการประชุมสภาสามัญ โดยมีคะแนนเสียงข้างมากของผู้แทนให้ดำเนินการเช่นนั้นต่อญัตติดังกล่าว ญัตติดังกล่าวจะถูกถือว่าเป็นญัตติหลักที่อยู่ภายใต้การพิจารณา และจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนจะเริ่มรายงานคณะกรรมการครั้งถัดไป

XV

ญัตติที่ถูกเลื่อนการพิจารณา การเลื่อนการพิจารณาญัตติสามารถกระทำได้ แต่ต้องเลื่อนไปโดยมีระยะเวลาที่แน่นอนอยู่ในช่วงเวลาระหว่างสมัยประชุมสภาสามัญ

XVI

การพิจารณาใหม่ ญัตติให้พิจารณาการกระทำก่อนหน้าสามารถทำได้ แต่ได้เฉพาะหนึ่งครั้งต่อหนึ่งประเด็นเท่านั้น และจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนจะเริ่มรายงานคณะกรรมการครั้งถัดไป

XVII

กฎการไม่สูบบุหรี่ ไม่นอนุญาตให้สูบบุหรี่ภายในสถานที่จัดงาน สามารถสูบบุหรี่ที่ด้านนอกได้ โดยให้ห่างจากประตูทางเข้าอย่างน้อย 10 ฟุต การสูบบุหรี่จะรวมถึงบุหรี่ไฟฟ้า บุหรี่ไอน้ำ

XVIII

ส่วนที่ 1 อุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ขณะกำลังดำเนินการประชุม จะต้องปิดอุปกรณ์บันทึกภาพและเสียงส่วนบุคคล (ทั้งภาพและเสียง) ห้ามมิให้ถ่ายภาพยนตร์หรือบันทึกภาพและเสียงใดๆ ในการประชุม จะต้องปิดเสียงอุปกรณ์มือถือทั้งในที่ประชุมสามัญและในห้องประชุมคณะกรรมการ

ส่วนที่ 2 การสนทนาระหว่างบุคคล หากการสนทนาระหว่างบุคคลรบกวนการประชุมที่กำลังดำเนินอยู่ ผู้แทนจะถูกขอให้ย้ายสถานที่ที่สนทนากันออกจากพื้นที่การประชุม และออกไปภายนอกห้องประชุมคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่สภาและตำรวจสภามีอำนาจที่จะขอให้ผู้แทนที่สนทนารบกวนการประชุมออกไปจากพื้นที่การประชุม ฟังก์ชันการพูดคุยแบบกลุ่มสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมทางไกลจะถูกปิด

ส่วนที่ 3 มารยาทต่อผู้ใช้รถเข็นผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุ/สก็อตเตอร์ เพื่อเป็นการยอมรับต่อการสนับสนุน ADA/ ความสามารถในการเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกของสหภาพ เราจะต้องมีมารยาทต่อบุคคลที่ใช้อุปกรณ์ช่วยในการเคลื่อนที่ในบริเวณพื้นที่จัดประชุม ผู้แทนจะถูกขอให้อนุญาตให้บุคคลที่ใช้อุปกรณ์ช่วยในการเคลื่อนที่และผู้ช่วยของพวกเขาให้อยู่ต้นคิวในการรับบริการ/เสิร์ฟอาหาร

ส่วนที่ 4 ป้ายหรือแบนเนอร์ ไม่อนุญาตให้มีป้ายหรือแบนเนอร์ใดๆ ในพื้นที่จัดการประชุม นอกเหนือจากป้ายและแบนเนอร์อย่างเป็นทางการของสภา ป้ายและแบนเนอร์ต่างๆ จะได้รับอนุญาตให้ติดตั้งได้ในแกลลอรี่/พื้นที่ของผู้สังเกตการณ์ ยกเว้นที่ได้จำกัดไว้ในกฎข้อที่ 8 เกี่ยวกับการแสดงสื่อรณรงค์การเลือกตั้งของสหภาพ

XIX

คณะกรรมการกฎประจำ คณะกรรมการกฎประจำมีอำนาจในการแก้ไขระเบียบข้อบังคับที่ได้รับการรับรองแล้ว เพื่อรับประกันว่าการปรับปรุงแก้ไขเหล่านี้สอดคล้องกับภาษาที่ใช้อยู่ การปรับแก้ดังกล่าวไม่ควรจะเป็นการปรับแก้ไขความสำคัญ คณะกรรมการจะรายงานการปรับแก้ดังกล่าวต่อบอร์ดบริหารภายในเก้าสิบ (90) วัน หลังจากการพักประชุมของสภาสามัญ

XX

รายงานคณะกรรมการกฎระเบียบ รายงานของคณะกรรมการกฎระเบียบนี้จะถูกนำเสนอต่อที่ประชุมสภาสามัญเพื่อดำเนินการตามความเหมาะสมตามดุลยพินิจของประธานของคณะกรรมการดังกล่าว